



## NGÀ VOI

Ngà voi là một vật quý, nhất là vào thời kỳ mà một số quốc gia cấm không cho nhập cảng, cấm buôn bán các sản phẩm bằng ngà voi, để bảo vệ cho sự tồn vong của loài voi.

Nhiều AH ví công việc phụ trách LTAHCC như việc vác ngà voi, so sánh ngà voi với LT cũng không có gì quá đáng. Đối với AH, LT còn quý hơn ngà voi, và phụ trách LT còn nặng nhọc hơn vác ngà voi. Điểm đem ra so sánh không phải ngà voi với LT - mà là tính cách “volunteer”, cơm nhà áo vợ của việc làm ấy. Vì đâu 17 năm qua bao nhiêu AH đã tự nguyện làm cái công việc không công ấy? Rõ ràng là vì tình đồng nghiệp, muốn cho gia đình công chánh có được một mối dây liên lạc, một mái nhà ấm cúng để gặp gỡ nhau, hàn huyên với nhau qua LT hay trong những buổi họp mặt AH.

Vừa qua, LT gặp khó khăn, không phải vì bài vở hay tài chánh, mà vì không tìm ra được nơi nương tựa cho năm 92. Một số anh em Nam Cali lại phải lãnh công việc “vác ngà voi” thêm một kỳ nữa để “cứu nguy” cho LT khỏi bị mai một. Chúng tôi nghĩ rằng trong lúc đông đảo anh em quan tâm nhiều về việc AH, bàn cãi có nên hay không nên hợp thức hóa AHCC. Do đó, ngoài những mục thường xuyên, LT còn là một diễn đàn để anh em phát biểu ý kiến, thông báo công việc AH, kết quả về việc lập hội, vv...

Điều quan trọng là làm sao giữ được khối công chánh đông đúc, đoàn kết. Trong một gia đình vợ chồng sống yên ổn không chút sóng gió, đâu có thấy được “chân hạnh phúc”. AHCC cũng vậy, có bàn cãi, chống đối ý kiến về một vài vấn đề gì đó (như việc lập hội chẳng hạn) mới thể hiện

được tính cách dân chủ trong tập thể AH và bớt thối nát, để duy trì thêm tình AH.

Chúng tôi rất lấy làm vui mừng đã nhận được trong mấy tuần lễ vừa qua, sau khi LT54 được phát hành, một số phiếu xác nhận địa chỉ và chi phiếu ủng hộ LT của trên 300 AH đã hồi âm cho chúng tôi. Số tiền ủng hộ khá dồi dào, tuy nhiên không quan trọng bằng con số kỷ lục AH ủng hộ LT trong dịp đầu năm mà từ trước đến nay chưa bao giờ có.

Lý do có thể là:

- Hơn lúc nào hết, lúc này AH cảm thấy gần gũi nhau hơn, LT được phát triển mạnh mẽ để đóng góp phần nào vào việc nghiên cứu xây dựng đất nước trong tương lai,

- “Chiến dịch” trưng cầu ý kiến AH vừa qua ít nhiều đã làm cho anh em quan tâm đến việc AH,

- Sáng kiến của AH Lê Mộng Hùng đã gửi kèm theo LT54 phiếu hồi âm và phong bì soạn sẵn để anh em khỏi quên và không còn lý do để làm biếng liên lạc với LT,

- LT54 phong phú về bài vở, kỷ lục về số trang (124) và có thể cũng rất tốn kém, làm cho anh em ủng hộ LT mạnh mẽ hơn,

- Và sau hết, có lẽ thấy tội nghiệp nhóm AH Nam Cali phải vác ngà voi thêm nữa, nên an ủi khích lệ anh em.

Năm 92 bắt đầu là LT55, chúng tôi không thay đổi gì về nội dung, một số AH đề nghị dành cho mục nói về các lãnh vực chuyên môn ngành công chánh, các tài liệu nghiên cứu, thống kê một số trang khoảng 20%, ý kiến này chúng tôi xin ghi nhận. Miền Bắc Cali có một số đồng các AH trẻ trung đã đóng góp nhiều bài vở, văn thơ cho LT năm vừa qua. Xin các anh em tiếp tục viết những đề tài có tính cách vui vẻ trẻ trung, hài hước cho bà con đọc cho đời thêm vui. LT55 kỳ này có nhiều tin tức và hình ảnh sinh hoạt AH khắp nơi, bản danh sách ủng hộ LT khá dài, vì dịp đầu Xuân là những ngày hội của AH và cũng là mùa gặt của LT.

Một vài AH cho rằng đăng những chuyện hội họp, tiệc tùng lên LT thấy không cần thiết. Chúng

tôi thiết nghĩ, được đọc những mẩu tin sinh hoạt AH các địa phương, được xem hình ảnh anh chị em trên LT là một dịp để thăm nhau cũng như chính mình đã đến dự những buổi họp mặt với AH các nơi xa vậy. Vừa qua, chúng tôi có đề nghị với một số đại diện địa phương mỗi khi có hội họp, ghi lại hình ảnh, thì nên chụp hình “gros plan” để thấy rõ “dung nhan” từng AH đăng lên LT để nhìn thấy nhau, già trẻ như thế nào, đẹp trai đẹp gái nhiều không. Còn đăng hình nhỏ không nhìn ra ai hết, không thăm được ai cả.

Chúng tôi mong đợi các AH gửi bài về cho LT, bài viết về mọi lãnh vực mà các bạn thấy nên phổ biến đến gia đình công chánh, để cùng đọc, cùng chia sẻ kiến thức, tin tức liên quan đến cuộc sống hàng ngày, đến tình hình đất nước, cũng như những áng văn hay, những câu chuyện lịch sử đáng ghi nhớ, những bài thơ, bài hát, những thông báo vui buồn trong AH...

Sau hết LT xin giới thiệu đến quý AH ban phụ trách LT năm 1992:

Xấp xỉ thất tuần có hai AH Lưu Văn Quế, Lê Khắc Thí

Trạc ngũ tuần có AH Lý Đãi

Trung niên có hai AH Nguyễn Quang Cách, Nguyễn Hải Bằng

Nghiêng vai gánh vác... ngà voi, chúng tôi sẽ cố gắng giữ gìn cho ngà voi luôn luôn trong bóng, đẹp đẽ và vác đến nơi đến chốn để khỏi phụ lòng anh chị em AH năm châu.

Ban phụ trách

LÊ KHẮC THÍ

